

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 29 มกราคม 2559

เรื่อง

1. เดินหน้าผลิตแอมบาสเตอร์'สศก.'แพร่ข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร
2. ชู ศกอ.ต้นแบบเกษตรอินทรีย์
3. บูรณาการหน่วยงานรวมฐานข้อมูลเกษตรกร
4. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: มุมมองสหกรณ์การเกษตรต่อเออีซี
5. รับซื้ออย่างไม่คึกคักมั่นใจครบแสนตันลดยสลาออนไลน์
6. เลื่อนเลือกตั้ง'ปลายปี60'มีชัย'แจงเหตุใช้เวลาออกก.ม.ลูกส่งผลโรดแมพขยับ
7. เล็งทุ่มอีก2พันล้าน แทรกแข่งรับซื้อยาง
8. คอลัมน์ Gossip
9. นาที่ทองซื้อยางโลละ 60 บาท กยท.สนองรัฐบาลจ่อคิวเคาะราคาสัปดาห์หน้า
10. ชู'ปลด'ผู้ว่ากยท.'ปมรับซื้อยางอืด
11. ช่วยเกษตรกรหม่อนไหม

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ  
บ้านเมือง  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# เดินหน้าผลิตแอมบาสเดอร์'สคก.' แพร่ข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร

**สคก.:** นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สคก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สคก. ได้เร่งดำเนินการพัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่มีอยู่ในทุกอำเภอเพื่อร่วมประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) แล้ว โดยอยู่ในขั้นเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ศกอ.ทั่วประเทศ ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมุ่งหวังให้ ศกอ.ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานและให้ข้อมูลทั้งด้านการสำรวจข้อมูลการสำรวจผลผลิตโดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต การรายงานราคาสินค้าและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ซึ่ง ศกอ. นับเป็นตัวแทนหรือแอมบาสเดอร์ สคก. ในพื้นที่ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนข่าวสาร

ด้านการเกษตรที่สำคัญ สู่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่งด้วย

นายคมสันกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ตัวแทน ศกอ. นั้น จะใช้ความรู้จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ให้องค์ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ให้องค์ความรู้ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรและการตลาด และศูนย์ประเมินผล ให้องค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา โดย ศกอ.ที่ผ่านการอบรมจะเข้าประจำศูนย์ดังกล่าวทั้ง 882 ศูนย์ และจะร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ด้านการคิดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาการวิเคราะห์การวางแผนการผลิต รวมถึงแจ้งเตือนสถานการณ์การผลิตต่างๆ ให้เกษตรกรรับทราบได้อย่างทันทั่วทั้ง

## ชู ศกอ.ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

นายจักรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงตัวอย่างความสำเร็จของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเลย ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต ให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ริเริ่มทำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแบรนด์ “ไร่อินทรีย์พัฒนา” โดยนายนายอริศพัฒนา วรรณสุทธิ จนก่อให้เกิดสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดบน (Modern Trade) ที่สามารถกำหนดราคาขายได้เอง

สำหรับนายอริศพัฒนา วรรณสุทธิ เป็นตัวแทนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และยังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ถือเป็นเกษตรกรปราดเปรี๊ยะ (Smart Farmer) ต้นแบบ และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้หลายด้าน เช่น การลดต้นทุนการผลิตเน้นการปลูกพืชอินทรีย์ สร้างระบบนิเวศโดยการอนุรักษ์ป่าไม้คงอยู่ จัดการกับแหล่งน้ำธรรมชาติ แนะนำชาวบ้านลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ใช้อินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างพลังงานสีเขียวโดยใช้ขยะในชุมชนหมักให้เกิดแก๊สทดแทนการใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีความรู้ในเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยและเชื้อโคโคเดอร์มาเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยกับเชื้อโคโคเดอร์มาและน้ำส้มสายชูหมักกำจัดวัชพืชในนาข้าว ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากเกษตรกรสนใจที่จะเป็นเครือข่ายทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

## บูรณาการหน่วยงาน รวมฐานข้อมูลเกษตรกร

### ข้อมูลเกษตรกรกลาง

เป็นข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และอาชีพการเกษตรอื่น ๆ ไว้ในฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประ

เทศตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อไป และจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการจัดการข้อมูลเกษตรกรที่มีความซ้ำซ้อน พร้อมทั้งจัดทำระบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต่อไป

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ได้ประชุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## มุมมองสหกรณ์การเกษตรต่อเออีซี



เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ์การเกษตรในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สหกรณ์การเกษตรของไทยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรให้ประสบความสำเร็จและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งมีตัวแทนสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือที่มีผลดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่นในระดับภาคเหนือ 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง



ตลาดเวียดนาม

จำกัด เข้าร่วมเสวนา

สำหรับจุดเด่นของสหกรณ์พรหมพิราม จำกัด (จังหวัดพิษณุโลก) นั้น อยู่ที่การดำเนินธุรกิจส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP ในสายพันธุ์ที่หน่วย

งานภาครัฐให้การส่งเสริมว่ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพันธุ์พิษณุโลก 2 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มีคุณภาพสูงเนื่องจากมีกรรมวิธีในการ



รถเกี่ยวข้าวของไทย



มันสำปะหลัง



นาข้าวอินโดนีเซีย



ผลิตที่อาศัยเครื่องมือ  
เครื่องจักร โรงจัดเก็บเมล็ด  
พันธุ์ที่ถูกคัดตามหลัก

วิชาการ ส่วนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการ  
ส่งออกสินค้าสู่ตลาด AEC ในระยะแรก ทาง  
สหกรณ์เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความ  
ช่วยเหลือโดยนำพาสหกรณ์ ไปเปิดตลาดเพื่อ  
สร้างเครือข่ายทางการค้าทั้งกับภาคเอกชนและ  
สหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทางด้านสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด  
(จังหวัดกำแพงเพชร) ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน  
การค้าเงินธุรกิจส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้  
ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี จำหน่ายให้แก่

สหกรณ์นำมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด  
ตามมาตรฐานทางการค้า โดยทางสหกรณ์

ได้เริ่มใช้ระบบชลประทาน

น้ำหยดมานานกว่า 3 ปี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตให้แก่

เกษตรกรสมาชิก

สนับสนุนระบบ

สินเชื่อดอก

เบี้ย

ต่ำให้เกษตรกรลงทุนจัดทำระบบน้ำหยดใน  
แปลงของตนเอง

ส่วนผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC  
นั้น สหกรณ์เชื่อว่าไม่มีเนื่องจากดำเนินการ  
ผลิตสินค้าคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  
ระดับสากล ซึ่งการส่งออกสินค้าสู่ตลาด  
AEC ในระยะแรก ภาครัฐควรจัดเวทีให้  
สหกรณ์การเกษตรในประเทศและต่างประเทศ  
ได้รู้จักและเชื่อมโยงการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน  
ร่วมกัน

ส่วนสหกรณ์หอมหัวใหญ่ฝาง  
จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่) มีความ

โดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์

ให้ผลิตหอมหัวใหญ่

GAP ซึ่งเกษตรกรสมาชิก  
ส่วนใหญ่ได้ผลิตพืชผัก  
ชนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น  
พริก และพืชไร่อื่น ๆ โดย  
สหกรณ์ ได้วางแผนการ  
ผลิตร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง  
เพื่อให้ได้ปริมาณ  
ผลผลิตที่เหมาะสมและ  
เพียงพอต่อความต้องการ  
ของตลาด

สำหรับมุมมองการส่งออกสินค้าสู่  
ตลาด AEC ทางสหกรณ์เห็นว่า หอมหัวใหญ่  
เป็นสินค้าที่ประเทศในกลุ่ม AEC ผลิตกัน  
ค่อนข้างมากและเพียงพอต่อการบริโภคใน  
ประเทศของตนเอง ดังนั้น หากภาครัฐจำเป็นต้อง  
นำเข้าสินค้าควรบริหารจัดการการนำเข้า  
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ  
ควรมีการเข้มงวดกับการปราบปรามการนำ  
เข้าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย  
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์หอม  
หัวใหญ่ด้วย

และเชื่อว่าเครือข่ายของสหกรณ์จะ  
ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต การตลาด และ  
สร้างมูลค่าการค้าของสหกรณ์ให้เพิ่มมาก  
ขึ้นอีกด้วย.

# รับซื้อขายไม่คึกคัก มั่นใจครบแสนต้น ลุยสลากออนไลน์

สลากลอยห่วยแบบใหม่ ออนไลน์-ลอตโต้-เออีซีเตรียมชงทางเลือกเสนอบอร์ดเคาะ กยท.รับซื้อขายไม่คึกคัก แต่มั่นใจได้ครบแสนต้น 'คลัง' หั่นส่งออกปี'59 เหลือ 0.1% 'สมคิด' ชูยึดคืนงบ 3.5 หมื่นล้านอัดรากหญ้า (อ่านต่อหน้า 12)

## ซื้อขาย

### 'คลัง' คาดส่งออกเหลือ 0.1%

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค.ได้คงประมาณเศรษฐกิจไทยปี 2558 ที่คาดขยายตัว 2.8% แต่ปี 2559 ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวอยู่ที่ 3.7% จากประมาณการเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.8% เนื่องจากประเมินว่า มูลค่าการส่งออกปี 2559 จะขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 3.2% เหลืออยู่ที่ 0.1% ทั้งนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2558 ระดับ 2.8% ถือว่าดีขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัว 0.9% ส่วนปี 2559 สศค.ประเมินเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ และคาดว่าจะอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2559 อยู่ที่บวก 0.3% โดยมีช่วงคาดการณ์ลบ 0.2 ถึงบวก 0.8%

นายกฤษฎากล่าวว่า มีข่าวดีว่าล่าสุดอันดับต่างๆ การทำธุรกิจในไทยเริ่มดีขึ้น โดยนิตยสารยูเอสนิวส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต (US News and World Report) ได้สำรวจนักธุรกิจ 4,000 คนทั่วโลก พบว่า ไทยติดอันดับ 1 ในการเริ่มต้นธุรกิจ, เป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการที่ดีที่สุด อันดับที่ 2 จาก 73 ประเทศทั่วโลก จัดทำโดย Global Entrepreneurship Monitor, เป็นประเทศที่ต่างชาติอยากมาทำงานมากที่สุด อันดับ 7 ในปี 2014 จัดโดย Expat Insider, เป็นประเทศที่มีภาพพจน์ที่ดีในอันดับที่ 21 จาก 60 ประเทศทั่วโลก โดย US magazine survey นอกจากนี้ไทยยังมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแข็งแกร่งเป็นอันดับที่ 14 ของโลก จาก 186 ประเทศ

### ทีดีอาร์ไอชี้ขยายตัวใกล้ศูนย์

ทีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวในงานสัมมนา ชับ

เคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศาสตร์ชาติการค้า (Trading Nation) ว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาการขยายตัวระดับต่ำ ส่วนหนึ่งจากปัญหาการส่งออกหดตัวต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2556 ติดลบ 0.3% ปี 2557 ติดลบ 0.4% และปี 2558 ติดลบมากกว่า 5% และคาดปี 2559 อาจขยายตัวเพียง 0% หรือใกล้เคียงกับ 0% สาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอ ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนของประเทศไทยมีปัญหา โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศของไทยลดลงจาก 0.89% เหลือ 0.87% ของจีดีพีโลก ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีสัดส่วนของเอพีไอเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาทิ มาเลเซียเพิ่มจาก 0.52% ไปอยู่ที่ 0.78% เวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 0.23% เป็น 0.56%

"การลงทุนลดลงส่งผลให้การส่งออกที่เคยขยายตัวได้ต่อเนื่องในอดีตลดลง และทำให้แนวโน้มขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยปี 2559-2563 หรือระยะ 5 ปีข้างหน้า ตามคาดการณ์ขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) จีดีพีไทยน่าจะขยายตัวเฉลี่ยเพียง 3.6% เท่านั้น ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่าจะขยายตัวเฉลี่ย 8.3% ลาวและกัมพูชาขยายตัวเฉลี่ย 7.3% และเวียดนามขยายตัวเฉลี่ย 6%" นายสมเกียรติกล่าว

### สมคิดไม่แปลกใจเฟดคงดอกเบี้ย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ได้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25-0.5% ว่า ไม่ได้แปลกใจ เพราะแม้ก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นระลอก แต่สหรัฐก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจแค่ไหน ซึ่งการได้ปรับขึ้นในรอบที่ผ่านมา เฟดรู้ว่าได้มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลก ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐอยู่ดี ดังนั้นการคงดอกเบี้ยครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการดูสถานการณ์ก่อน

นายสมคิดกล่าวว่า แม้ผลจะออกมาเช่นนี้ก็ไม่ต้องให้เอกชนตกใจมาก แต่ต้องไม่ประมาท โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพ.) และกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้ได้ดีอยู่แล้ว และที่ดีสำหรับประเทศไทยคือ การมีประสบการณ์จากวิกฤตการเงินในปี 2540 ที่ทำให้เอกชนไทยมีความรอบคอบมากขึ้น ไม่ผลิผลามในการใช้เงิน ดังนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลก โดยเฉพาะจากปัญหาหนี้ของประเทศต่างๆ จึงกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยน้อย

### เป้าหมายส่งออกยังอยู่ที่ 5%

นายสมคิดกล่าวว่า ในส่วนของการส่งออกปีนี้จะไม่เห็นอะไรที่ตกต่ำไปกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ข้อมูลในปีที่แล้วเริ่มต้นปีส่งออกได้เดือนละ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ และเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในระดับนี้ ปีนี้ก็อาจจะอยู่ระดับใกล้เคียงนี้ แต่ทุกธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีการปรับตัวเอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อยากรอแค่ให้ค่าเงินบาทอ่อน สำหรับเป้าหมายการส่งออกที่ 5% ยังคงไว้ เพราะนั่นเป็นเป้าหมายของการทำงาน

"เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาทลงในกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเงินไปลงทุนในโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โดยกำหนดว่าโครงการนี้จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน 6 เดือน หากทำไม่ได้จะยึดเงินงบประมาณคืนทั้งหมด" นายสมคิดกล่าว

### ต้นแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนั้นโครงการที่จะตามมาคือการส่งเสริมเอสเอ็มอีเกษตรอุตสาหกรรมในระดับชุมชน เพื่อให้เป็นตัวอย่างและเชื่อมต่อกับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะส่งเรื่องผ่านกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อ ครม. ในช่วงหลังจากที่ทีมเศรษฐกิจกลับจากการเยือนประเทศอิหร่านและประเทศโอมาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์นี้



นายสมคิดกล่าวต่อว่า อีกโครงการที่จะออกมาอีกคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นที่ปรึกษาว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร มีจุดขายสินค้าชุมชนอย่างไร โดยเรื่องนี้จะลงไปคุยกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เห็นในปี

## ‘บิ๊กฉัตร’ ย้ำมาตรการซื้อขาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการรับซื้อขายของรัฐบาลว่า ยืนยันว่าจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่จะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง กำหนดราคาขายแผ่นดิบ 45 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และปริมาณ 1 แสนตัน โดยหน้าที่การซื้อขายนั้นจะเป็นหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และพื้นที่ที่ซื้อครบ 1 แสนตัน กยท.จะเป็นผู้รวบรวมยางและนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้อ ตามที่ 8 กระทรวงได้รวบรวมปริมาณและแจ้งความต้องการใช้อย่างต่างๆ แล้วให้อุตสาหกรรมนำไปแปรรูปตามความต้องการของหน่วยงานโดยตรง

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ขั้นตอนภาพรวมมาตรการการซื้อขายของรัฐบาลนั้น เบื้องต้น 3 หน่วยงานหลัก คือ องค์การคลังสินค้า (อคส.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ กยท. จะดำเนินการเข้าซื้อขายจากเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกันจะประสานข้อมูลกับ 8 กระทรวงรวบรวมตัวเลขความต้องการและทำรายการคำสั่งซื้อ จากนั้นจะติดต่อกับผู้ประกอบการโรงงานให้ทำผลิตภัณฑ์ตามที่กระทรวงนั้นๆ ประสานมา เมื่อผู้ประกอบการผลิตแล้วเสร็จก็ให้กระทรวงเป็นผู้จ่ายเงินกับผู้ประกอบการโดยใช้งบประมาณปกติของแต่ละกระทรวงไป

## แจกข้าวสารชาวสวน 4ล.ถุง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับความคืบหน้าการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรปลูกยางพารา และลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกรนั้น อคส.ได้ตกลงกับสมาคมผู้ประกอบการชาวถุงไทย ทำข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 4,014,315 ถุง เตรียมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีการ

ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จร้อยละ 68 จังหวัด จำนวน 802,863 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 ถุง โดยระบุข้อความข้างถุงว่า โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา คาดดำเนินการภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ รวมถึงอาหารฮาลาลไปจำหน่ายในโครงการธงฟ้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 159 อำเภอ โดยจะเริ่มจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้

## กยท.มั่นใจซื้อครบ 1 แสนตัน

นายพิษณุ หริกจันทร์ หัวหน้ากองพัฒนาการตลาด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการรับซื้อขายของรัฐบาลในวันที่ 28 มกราคม ว่า มีการรับซื้อขายจากเกษตรกรทั่วประเทศ ในปริมาณ 53 ตัน คิดเป็นวงเงิน 2.3 ล้านบาท ถือว่ายังมีจำนวนน้อยหากเทียบกับวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ที่มีการรับซื้อขายได้ปริมาณ 158 ตัน วงเงิน 6.7 ล้านบาท ทั้งนี้ รวม 4 วันของการรับซื้อขายจากเกษตรกร รวมแล้ว 331.5 ตัน วงเงิน 14.1 ล้านบาท

นายพิษณุกล่าวว่า มั่นใจว่าจะสามารถซื้อขายได้ครบ 1 แสนตันแน่นอน แม้ที่ผ่านมาอาจจะยังซื้อขายได้ปริมาณไม่มาก เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรเริ่มปิดกรีดยางแล้วผลผลิตเหลือน้อยลง เช่น ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกทำให้กรีดยางไม่ได้ และจะปิดกรีดยางในเดือนมีนาคมนี้ แต่มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาการรับซื้อขายถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งถึงช่วงนั้นก็จะมีกลับมาเปิดกรีดยางใหม่ และน่าจะจะมีผลผลิตออกมาปริมาณมากขึ้น

## กทท.ทยอยซื้อขายผ่านบริษัท

นายสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มีโครงการจัดซื้อขายพารา จำนวน 2,000 ตัน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดทำแผนงานในการจัดซื้อ อาทิ สำนักการโยธาได้จัดซื้อน้ำยางพาราดิบผสม

กับแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 250 ตัน จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงผิวจราจรถนนและขอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีแผนปรับปรุงลานกีฬาของ กทม. จำนวน 328 แห่ง กทม.จึงได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในการพัฒนายางธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเป็นส่วนผสมปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลู่วิ่ง และสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ กทม.ได้ทยอยจัดซื้อตามแผนงานของแต่ละสำนัก โดยจัดซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตวัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา

## ผู้ตรวจจูดรับซื้อขายราชบุรี

นายอนันต์ ธิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะลงพื้นที่ตรวจจูดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ว่า อ.บ้านคาเป็นจุดหนึ่งที่มีการเปิดรับซื้อขายตามนโยบายของรัฐบาล จุดนี้จะเปิดรับซื้อทุกวันอังคาร เริ่มจากวันอังคารที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรนำยางมาจำหน่ายแล้ว 12 ราย ได้น้ำหนัก 1,340 กิโลกรัม จากการตรวจสอบคุณภาพยางจัดว่าคุณภาพดีมาก

นายสาโรจน์ สุนทรรัตน์ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง จำกัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา กล่าวว่า ทราบว่าชาวสวนยางนำไปขายตามจูดรับซื้อขายของรัฐบาลน้อยมาก แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าราคาในตลาดท้องถิ่นโลกริมละ 5-7 บาท โดยชาวสวนยางต่างบอกว่าการจำกัดปริมาณการรับซื้อที่รายละ 150 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรไม่อยากจะมาขาย เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยาก ได้เงินช้า อีกทั้งได้ส่วนต่างไม่มากนัก จึงยังคงนำยางไปขายยังจูดรับซื้อเอกชนตามปกติ นอกจากนั้นจูดรับซื้อยังไม่ทั่วถึง

## สลากเสี่ยงห่วยออนไลน์-เออีซี

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสลากฯ อยู่ระหว่างการเดินหน้าเข้าสู่แผนโรดแมประยะที่ 3 คือการทำให้สลากอยู่ในระดับ 80 บาทแบบยั่งยืน และบอร์ดสลากมีนโยบายให้ศึกษาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สลากออนไลน์ หรือลอตโต้ พร้อมๆ กับการศึกษาการออกสลากร่วมกันในกลุ่มประเทศ



เพื่อนบ้าน หรือห่วยเออีซี ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทางสำนักงานธุรกิจเกมของสำนักงานฯ ได้เคยศึกษาข้อมูลของประเทศต่างๆ ไว้ค่อนข้างเยอะ

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า คณะบริหารจัดการสลากจะเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านคือ เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ และดูงานในแถบอื่นๆ ด้วย เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการสลากออนไลน์ การบริหารจัดการตัวแทน เพื่อทำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณา

### สรุปข้อมูลเสนอบอร์ดใน 6 เดือน

“คร่าวๆ สรุปว่าไทยควรมีสลากแบบใด สลากเออีซีจะทำลักษณะไหนนั้น น่าจะให้เห็นภายใน 3 เดือน ขึ้นต้นไปก่อนว่าแต่ละประเทศมีระบบอย่างไร อะไรที่ร่วมกันได้ อะไรที่เกิดก่อนหลัง ขณะนี้เรามีข้อมูลขั้นต้นแล้ว ก็จะไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูว่าจะดำเนินการอย่างไรในบ้านเรา โดยจะเสนอทางเป็นทางเลือกหนึ่ง สอง สาม พร้อมบอกข้อดี-ข้อเสียให้บอร์ดเลือก คาดว่าภายใน 6 เดือน น่าจะเสนอให้บอร์ดเลือกได้” พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า เรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการตัดสินใจระดับนโยบาย หากบอร์ดตัดสินใจให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม โดยเลือกที่จะใช้เกมใดเป็นสลากออนไลน์ 2 ตัว 3 ตัว หรือเป็นลอตโต้ ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายสลากเพิ่มเติม เช่น ในมาตรา 22 เรื่องสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัล หรือวิธีการจ่ายเงินรางวัล

### เชื่อกันป้องกันปัญหาสลากแพง

“เรื่องบริษัท ล็อกชเล่ย์ฯ สำนักงานได้มีสัญญาและมีมติความอยู่ที่ศาลก็ต้องจัดการ หากมีการสรุปรูปแบบที่ชัดเจนว่าจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือเดิมหรือเครื่องมือใหม่ โดยหากผลออกมาเลือกเป็นแบบลอตโต้ ทางล็อกชเล่ย์ฯ ก็จะสามารถเข้ามาสวมได้เลย เพราะในสัญญาเดิมมีรูปแบบการเล่นเกม 6 แบบ ซึ่งห่วย 2 ตัว 3 ตัว และลอตโต้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบเกม” พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า รูปแบบที่ต้องคำนึงถึงเมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ จะมีการสกรีนคนซื้อได้อย่างไร ขณะนี้สลากซื้อจองได้กำหนดผู้ทำรายการต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป กำหนดด้วยการลงทะเบียนที่ธนาคาร รูปแบบการกำหนดการเข้าถึงก็คงใช้รูปแบบเดียวกัน จะต้องมีการสกรีนไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามา โดยการออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในแผนแก้ปัญหาสลากแพงได้

### ศึกษาห่วยเออีซีเปรียบเทียบกับ

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า สำนักงานสลากนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปดูตลาดการขายสลากในประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีรูปแบบของการจัดการสลากใน 3 รูปแบบ และมีสัดส่วนที่น่าสนใจ โดยการออกสลากแบบออนไลน์มีสัดส่วนประมาณ 40% มูลค่าการจำหน่ายกว่า 400 ล้านเยน สลากแบบชุดที่รู้ผลทันทีมีสัดส่วนประมาณกว่า 25% ชุดท้ายเป็นแบบใบมีสัดส่วนกว่า 30% ในญี่ปุ่นมีสัดส่วนเงินรางวัล 41% ของรายได้จากการจำหน่ายสลาก น้อยกว่าไทยที่มีสัดส่วนเงินรางวัลอยู่ที่ 60% โดยที่ญี่ปุ่นนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงกว่าไทย มีสัดส่วนนำส่งรัฐ 41% ของไทย 20% ญี่ปุ่นมีผลตอบแทนผู้แทนจำหน่ายอยู่ที่ 7.7% ต่ำกว่าที่ไทยกว่า 10% ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริการจัดการ สำหรับระบบตัวแทนจำหน่ายนั้น ญี่ปุ่นจะเป็นแบบให้สัมปทาน มีการขายสลากตามชุมทางสถานีรถไฟ ย่านการค้าสำคัญทั่วประเทศกว่า 1.5 หมื่นจุด

“หากเป็นลอตโต้ จะมีงวดที่ไม่มีคนถูกสลาก ดังนั้นเราต้องไปดูในกฎหมายเราว่าสามารถเก็บสะสมเงินรางวัลได้ทุกงวดหรือไม่ หรือว่าจะต้องมีผู้ถูกเงินรางวัลทุกครั้ง ถ้าเห็นว่าจะลอตโต้เหมาะสม ก็ต้องไปแก้กฎหมายให้รางวัลสามารถสะสมได้ หากรางวัลที่ไม่มีผู้ถูกก็จะสะสมไว้สำหรับผู้ถูกราวต่อไป และต้องพิจารณาด้วยว่าสัดส่วนเงินรางวัลจะเป็นอย่างไร จะเป็นแบบเดิมหรือปรับเปลี่ยนตรงนี้สลากก็จะนำรูปแบบในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในโลกมาศึกษาว่าแบบไหนเหมาะสมกับไทย” พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

### อียูไม่เฝ้าให้ 6 เดือนแก้ไอยูยู

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) กล่าวถึงการที่สหภาพยุโรป (อียู) ให้เวลาไทยในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ต่ออีก 6 เดือนว่า ขณะนี้ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาไอยูยูเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย 1.การบังคับใช้กฎหมายในภาครัฐให้เข้มงวดขึ้น 2.การติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ 3.การออกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการประมงในประเทศไทย 4.การสร้างความรู้เข้าใจให้กับชาวประมง โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 5.การปรับโครงสร้างองค์กรของกรมประมงและกรมเจ้าท่า โดยเน้นการเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการทำงานแก้ปัญหาไอยูยู

“อียูไม่ได้ให้เวลากับไทยเฝ้าว่าจะต้องแก้ทั้งหมดใน 6 เดือน แต่ให้เวลาในภาพกว้างๆ โดยบางเรื่องเขาให้เวลาไทยถึง 1 ปีด้วยซ้ำ หากข้อใดไทยแก้ไขได้เร็วก็ยิ่งดี เช่น การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับภายใน 3 เดือน ทันหรือไม่ หรือการปรับโครงสร้างกรมประมง หรือกรมเจ้าท่าให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาไอยูยู ซึ่งจะต้องใช้เวลา 1 ปี ทำได้ทันหรือไม่ โดยในระหว่างนี้เขาจะมีการตรวจสอบไทยเรื่อยๆ แต่เขายังไม่ได้แจ้งไทยอย่างเป็นทางการว่าจะประกาศผลหรือให้ใบเหลืองหรือใบแดงต่อการแก้ปัญหาไอยูยูไทยเมื่อใด” พล.ร.ท.จุมพลกล่าว



เลื่อนเลือกตั้งปลายปี 60 'มีชัย'แจงเหตุใช้เวลาออกก.ม.ลูก > 16

'มีชัย'แจงเหตุใช้เวลาออกก.ม.ลูกส่งผลโรดแมพขยับ

# เลื่อนเลือกตั้ง'ปลายปี60'

"เพื่อไทย"ไว้อยู่โรดแมพใช้เวลา เชื่อรธน.ถูกคว่ำแน่



### สาระสำคัญบทเฉพาะกาลร่าง รธน. (หลัง รธน.ใหม่บังคับใช้)

- คสช.-ครม.กำหนดให้เกินกว่ามี ครม.ใหม่
- คสช.มีอำนาจตาม ม.44 จนกว่ามีรัฐบาลใหม่
- สบช.กำหนดให้เกินกว่าประชุมรัฐสภาครั้งแรก
- สบช.พิจารณา ก.ม.ลูกภายใน 60 วัน
- สบช.-สปก.-สมค.-คสช.ลงเลือกตั้ง ต้องลาออกก่อน 90 วัน
- สปก.ทำงานต่ออีก 1 ปี
- กสร.ร่างก.ม.ลูก10ฉบับใน8เดือน
- กสร.กำหนดให้เกินกว่าสบช.ผ่านก.ม.ลูก10ฉบับ
- กสร.ห้ามมีตำแหน่งการเมืองภายใน 2 ปี
- เลือกลง ส.ส.-ส.ว.ภายใน 150 วัน หลัง ก.ม.ลูกบังคับใช้

"มีชัย"ยอมรับเลื่อนโรดแมพเลือกตั้งจากเดือน ก.ค.ไปเป็นปลายปี 60 เหตุต้องใช้เวลาทำกฎหมายลูกสำหรับจัดเลือกตั้งเตรียมเผยแพร่ร่างรธน.วันนี้แจงบทเฉพาะกาลคงอำนาจ

คสช.ใช้ มาตรา 44 ไว้ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นด้าน "เพื่อไทย"ไว้อยู่โรดแมพใช้เวลาเชื่อรธน.ถูกคว่ำแน่ "นิพิฏฐ์"อัดกรธ.อ้างก.ม.ลูกยัดโรดแมพ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการเขียนบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญว่า ไม่ได้เขียนบทเฉพาะกาลเพื่อสืบทอดอำนาจ แต่เพื่อให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)สามารถทำงานต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง เพราะไม่มีใครทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือดูแลความเรียบร้อย ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและคสช.ยังมีอำนาจเต็มและสามารถใช้มาตรา 44 ได้ตามปกติ เพราะไม่มีช่องทางใดให้ตัดอำนาจในส่วนนี้

"เชื่อว่ารัฐบาลและคสช.ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตตามที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยทำเช่นนั้น ขณะเดียวกันยังมีสื่อมวลชนคอยตรวจสอบอยู่ ส่วนระยะเวลา 8 เดือนในการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยมากสำหรับการยกร่างกฎหมายกว่า 10 ฉบับ โดยเมื่อร่างเสร็จแล้วก็จะทยอยเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาทันที

อ่านต่อหน้า > 13



## ต่อจากหน้า > 16

### : เลื่อน

ส่วนที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือก ส.ว. ภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน หลังจากที่ถูกกฎหมายลูกที่ต้องใช้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ เลือก ส.ว. มีผลบังคับใช้นั้น ยอมรับว่าจะทำให้ต้องเลื่อนเวลาเลือกตั้ง ตามโรดแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากเดิมในเดือน ก.ค.2560 ออกไปเป็นประมาณปลายปี 2560 เนื่องจากต้องมีเวลาเพื่อยกร่างกฎหมายลูกฉบับที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

ส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของสภ.ให้เป็นไปตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ในรัฐธรรมนูญใหม่ นายมีชัย ชี้แจงว่า เพื่อความเป็นธรรม ซึ่งหากใครจะลงสมัครส.ส. และส.ว. จะต้องลาออกภายใน 90 วัน และไม่กังวลว่าสภ.จะแห่ลาออกไปลงเลือกตั้ง แต่หากลาออก สภ.สามารถแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ได้ ไม่มีปัญหา

#### กรธ.เผยแพร่ร่างแรกธธ.วันนี้

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ.กล่าวว่าเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น บ่ายวันที่ 29 ม.ค.นี้ โดยมีนายมีชัย เป็นผู้นำทีมแถลงข่าว ทั้งนี้ กรธ.จะแจกเอกสาร เป็นเอกสารสรุปหลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นที่สอดคล้องกับหลักการ 10 ข้อที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 และเจย์ที่ คสช.ให้มา 5 ข้อทางกรธ.ได้มีบทบัญญัติในมาตราใดบ้างที่ตอบเจย์ตามที่กรธ.รอบดั่งกล่าว เป็นจำนวน 35 หน้า

สำหรับในส่วนของ "แม่ไม้ 4 สาย" ก็จะมีการส่งไปให้ รวมถึงพรรคการเมือง หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ทั้งนี้สำหรับประชาชนก็สามารถโหลดดูเนื้อหา ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นตามเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของรัฐสภา และ กรธ.ได้เป็นเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นแล้ว กรธ.ก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งความเห็นต่างๆ กลับมายัง กรธ.เพื่อที่จะได้รับฟังและนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ "วิษณุ"ชี้โรดแมพบวก-ลบได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงบทเฉพาะกาลที่กำหนดระยะเวลาการออก

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (กฎหมายลูก) 8 เดือน และระยะเวลาเตรียมการเลือกตั้งอีก 5 เดือน ซึ่งต่างจากโรดแมพเดิมของ คสช.ว่า ดนเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็อาจจะมีการเพิ่มไปอีก 3 เดือน หรืออาจจะเรียกว่าเพิ่มก็ไม่ได้ เพราะเขาใช้ว่าภายใน ก็อาจจะบวกลบคูณหารกันก็ได้ ซึ่งโรดแมพเดิมของคสช.ช่วงสุดท้ายคือ 6+4 แต่ของกรธ. 8+5 จะต่างกันอยู่ 3 เดือน แต่ ดนเห็นว่าจะสามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้

"กฎหมายลูกต้องทำ 8 ฉบับ ซึ่งกรธ.คาดว่าจะใช้เวลา 8 เดือน แต่เมื่อไหร่ที่ทำไปได้ 5 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2.พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 3.พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 4.พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว. และ 5.พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ ก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้ว โดยใช้เวลาทำให้เสร็จ 5 เดือน และไปบวกกับเวลาที่เสนอเข้าสภา ก็อาจจะสั้นลงได้

ส่วนกฎหมายอีก 3 ฉบับไม่เป็นไรเพราะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือไม่มีก็อยู่ได้ แต่หาก 5 ฉบับไม่มีเลือกตั้งไม่ได้ เพราะฉะนั้นโรดแมพรัฐบาลที่ได้กำหนด เป็นการกำหนดโดยที่ไม่ได้ดูว่ารัฐธรรมนูญเขาไปกำหนดไว้อย่างไร แต่ต่อไปหากจะต้องคลาดเคลื่อนก็ต้องใช้เวลาของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เพราะปลายเดือน มี.ค.นี้ รัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ ต่อจากนั้นจะไปลงประชามติ โดยใช้เวลามาก 4 เดือน ซึ่งหากเดือนก.ค.2559 รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเขียนอย่างไรในรัฐธรรมนูญว่ากี่เดือน ก็ต้องเป็นแบบนั้น โรดแมพในโลกก็แพ้ทั้งหมด"

#### "นิติปฏิรู"อัดกรธ.อ้างก.ม.ลูกยึดโรดแมพ

นายนิติปฏิรู อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกรธ.กำหนดบทเฉพาะกาลทำให้โรดแมพต้องขยายเวลาออกไปเป็น 6-4-8-5 ว่า เนื่องจากโรดแมพมาจากกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อนร่างรัฐธรรมนูญ กรธ.ต้องวางแผนไว้อยู่แล้ว ว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร และคสช.ก็ต้องเห็นว่าโรดแมพเดิมคือ 6-4-6-4 นั้น เหมาะสม อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ก็เคยแก้ไขมาแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไข

ให้ขยายโรดแมพ แต่ถ้าจะเลื่อนโรดแมพออกไปจะต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีก แต่การแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลอยู่ในอำนาจต่อไป จะทำให้สังคมประชาธิปไตยทั้งในประเทศและสังคมโลกจับตาระวังด้วยความสงสัย

ดังนั้นการที่นายมีชัย จะขยายโรดแมพออกไป โดยอ้างว่าต้องทำพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ใช่จะมาเลื่อนโรดแมพออกไปง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ เรื่องนี้จะกลายเป็นการโกหกหน้าด้านๆ เพราะคนร่างรัฐธรรมนูญต้องรู้มาก่อนแล้วว่า จะต้องเตรียมออกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เพราะกฎหมายพ่อและแม่ต้องไปพร้อมกันกับกฎหมายลูก

"ถ้าพ่อกับแม่หน้าตาอีกอย่าง แต่ลูกกลับออกมาหน้าตาอีกอย่าง แสดงว่า ไม่พ่อก็แม่ไปมีชู้ ดังนั้นถ้ายึดตามโรดแมพที่นายมีชัยระบุ แสดงว่าตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญกำลังมีชู้ เพราะลูกออกมาหน้าตาไม่เหมือนและแปลกออกไปจากเดิม ทำให้โรดแมพต้องเลื่อนออกไป ซึ่งถ้าจะเลื่อนโรดแมพจะต้องมีการชี้แจงให้เหมาะสมชัดเจน"

#### พท.อัดยึดโรดแมพซื้อเวลา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีกรธ.ระบุว่าต้องขยายโรดแมพยืดเวลาเลือกตั้งออกไปเป็นปลายปี 2560 ว่า กรธ.ชุดนี้ขยันออกมาสร้างตลกร้ายให้แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าคนพวกนี้คิดอะไร ต้องการอยู่ในอำนาจนานๆ หรือไม่ นอกจากจะร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมฟังเสียงใครแล้วยังมาขยายเวลายืดโรดแมพทั้งที่นายของตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ประกาศแล้วว่า ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านประชามติจากประชาชนหรือไม่ ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน ก.ค.2560 กรธ.ไม่สนใจหรือว่ามาโดยไม่สง่างาม ไม่มีส่วนยึดโยงเกี่ยวข้องกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย

นายอนุสรณ์ กล่าวว่าการบอกว่าต้องใช้เวลายื่นกฎหมายลูก 8 เดือน และส่งให้ สภ.พิจารณา 2 เดือน ฟังไม่ได้ เพราะกฎหมายลูกสามารถทำคู่ขนานกันไปได้เลย ซึ่งข้ออ้างที่ฟังไม่

ขึ้นเช่นนี้ ประชาชนมองเห็นถึงเจตนาเตะถ่วงชื่อ เวลาจะเป็นตัวเร่งปฏิกริยาทำให้ประชาชนตัดสินใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในชั้นประชามติให้ได้ เพราะเห็นเจตนาประวิงเวลาชัดเจน

### ปชป.ขอร่างสุดท้ายก่อนชี้ขาดรับ-ไม่รับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญที่ กรธ.จะส่งให้แก่สภานิติบัญญัติในวันที่ 29 ม.ค.นี้ว่า ต้องขอดูสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายก่อนการตัดสินใจรับหรือไม่รับ ถ้ายังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายที่จะนำไปลงประชามติแล้วมบอกว่าจะรับหรือไม่รับ ไม่ใช่เหตุผล การทำประชามติก็เพื่อให้พิจารณาสาระของกติกาค่าที่ต้องนำไปใช้ในอนาคตและหาก กรธ.เอาบทบัญญัติที่เราคิดว่าเป็นปัญหาออกไป พรรคประชาธิปัตย์ถึงจะสนับสนุนร่างนี้

เช่น เรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ที่พรรคได้สะท้อนปัญหาไปแล้วว่า จะทำให้การซื้อเสียงรุนแรงขึ้น ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพรรค

### สปท.ส่ง 4 ตัวแทนซักถามกรธ.3ก.พ.

นายคำณูน สิริธิตสมาน เลขาธิการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงผลการประชุมวิป สปท. ว่า ที่ประชุมได้นัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สปท. ในวันที่ 3 ก.พ. ที่รัฐสภา โดย กรธ.จะชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ในเบื้องต้นและเปิดโอกาสให้ตัวแทนของ สปท. และ สนช.ซักถาม โดยให้ส่งตัวแทนซักถามฝ่ายละ 4 คน ในส่วนของ สปท. นั้น ได้ส่งตัวแทน คือ นายปานเทพ กล้านรงค์ ราชทู นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนางนันทา ชลิตานนท์

### "อำนาจ"ลาออกพื้นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.

จากกรณีที่มี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน เป็นที่ปรึกษานั้น ล่าสุด พล.ต.ท.อำนาจ ดิตชิตคุณสมบัติ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (ประธาน กกต.กทม.) โดย นายวันดี มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะโฆษกส่วนตัวผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.อำนาจ ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.



## เล็งทုံมอีก2พันล้าน แทรกแข่งรับซื้อยาง

“มท.1” แจงขั้นตอนรับซื้อยางพาราล่าช้า เหตุต้องตรวจสอบหลายอย่าง แกรมราคากระตือรือร้น ขณะ “รมว.เกษตรฯ” ชูปลัดรักษาการผู้ว่าการ กยท. เหตุบรรยากาศรับซื้อยางหอย ◆อ่านต่อหน้า 14

ย่าง □ ต่อจากหน้า 1

ไม่ถึงเป้า เตรียมเทเงินซื้ออีก 2 พันล้าน สั่งบอร์ดกยท. เร่งชี้ขาด หากไม่ได้ เตรียมเสนอกรม. ขอฎุ้ ขณะที่บรรยากาศรับซื้อยาง 3 วัน ยังเงียบเหงา เกษตรกรขายพารา อีสาน-ใต้ โวย ขาดการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนเยอะจุกจิกปริมาณ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปัญหาการขายพาราว่า ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้เรียก พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และนายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่าการ กยท. เพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินมาตรการแทรกแซงราคาขายพาราที่ผ่านมา เนื่องจากบรรยากาศเงียบเหงา และการตั้งจุดรับซื้อทำได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาราคาตามเป้าหมาย ที่ราคาดังกล่าวมี 45 บาท ซึ่งเบื้องต้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้กำชับให้บอร์ด กยท. เร่งรัดให้การตั้งจุดรับซื้อพาราให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง และคนกรีดยาง ไร่ละ 1,500 บาท ยังไม่เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค. ตามที่ได้สั่งการไว้

“โดยเฉพาะการรับซื้อพารา หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายจะดำเนินการปลดผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่าการ กยท. ภายใน 1 สัปดาห์ และกำชับให้บอร์ดกยท. ประชุมชี้ขาดกรณีจะใช้เงินตามมาตรา 149 (3) ที่ใช้รักษาเสถียรภาพราคาขายได้หรือไม่เนื่องจากจะใช้งบ กยท. มาแทรกแซงราคาขายเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อยมากที่สุด โดยในขณะนี้ที่ใช้งบได้ เป็นการให้

เงินตามมาตรา 149 (1) ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของ กยท. จึงใช้ได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า รมว.เกษตรฯ ได้กำชับให้บอร์ดประชุมชี้ขาดทันที เรื่องการใช้เงินรับซื้อพารา หากไม่ได้ จะดำเนินการกู้เงินจากแหล่งอื่น และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือกรม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการขายพาราตกต่ำในส่วนกระทรวงมหาดไทย จะมีการพิสูจน์ว่าผู้ขายพารามาขายเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ และนำช่างเข้ามาขายหรือไม่ ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าขณะนี้จุดรับซื้อพารายังไม่ทั่วถึงและล่าช้า เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องใช้เทคนิคตรวจสอบว่ายางนั้นมีคุณภาพหรือไม่ จึงต้องทยอยตั้งจุดรับซื้อ ขณะเดียวกันเกษตรกรบางรายนำพาราไปขายให้กับพ่อค้า เพราะราคาที่เริ่มกระตือรือร้น

ส่วนบรรยากาศการรับซื้อพาราทั่วประเทศของรัฐบาล หลังเปิดจุดรับซื้อพาราพร้อมกันทั่วประเทศ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลา 3 วัน โดยที่ จ.สงขลา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อพารา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แต่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา มีชาวสวนยางนำพารามาขายน้อย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยากันด้วย และนำช่างรายใหญ่ ที่รอรับเงินจากรัฐบาล ซึ่งจากเอกสารสรุปการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานราชการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังมีข้อมูลว่าสามารถเปิดจุดรับซื้อได้ 32 จุด 6 อำเภอ

จากเป้าหมาย 55 จุดทั่วจังหวัด และพบว่าใน 32 จุดนั้น มีการซื้อ-ขายจริงแค่ 22 จุด บางจุดรับเปิดซื้อขงพาราแล้วก็ไม่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ด้วยความห่วงของ รมว.เกษตรฯ ในการเปิดจุดรับซื้อพารา จึงเดินทางมาตรวจเยี่ยม เบื้องต้นพบว่ากระบวนการต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีความโปร่งใส และมีการพัฒนาสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพ สหกรณ์ฯ ได้รับ จีเอ็มพี ไทยก่อน และมีการแปรรูปพารา ทำข้อตกลงของท่อน้ำ เป็นการเสริมมูลค่าเพิ่ม เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันให้เกิดการแปรรูปยาง ส่วนของตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์มีศูนย์กระจายสินค้าพร้อมวางจำหน่ายที่สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ ขณะที่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจจะแปรรูปพารา สามารถปรึกษาได้ที่สหกรณ์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีข้อมูลและพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

ส่วนที่ จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับซื้อพารา ตามนโยบายของรัฐบาลยังคงสร้างความสับสน และไม่พอใจให้กับเกษตรกรสวนยาง ส่งผลให้จุดรับซื้อที่กำหนดไว้ 10 จุด ตามอำเภอต่าง ๆ พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจน้อยมาก เพราะไม่เข้าใจในระเบียบการรับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องมีการขึ้นทะเบียนตามคิว รวมถึงมีการจำกัดจำนวนการขายรายละไม่เกิน 150 กก. ทำให้เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์

นายวิจิต สมรฤทธิ์ อายุ 56 ปี เกษตรกรสวนยางพารา ชาว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ในฐานะประธานเครือข่ายพาราภาคอีสาน เผยว่า เครือข่ายชาวสวนยางในพื้นที่ภาคอีสาน 4 จังหวัด มี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรในเครือข่ายมากกว่า 2 แสนราย มีพื้นที่ปลูกพาราไม่ต่ำกว่า 5 แสนไร่ ถือเป็นอาชีพหลัก ถึงแม้รัฐบาลจะหาแนวทางช่วยเหลือ แต่ตนยังมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะหลังจากเปิดรับซื้อก็มีปัญหาหลัก ๆ คือขั้นตอนเงื่อนไขยุ่งยาก อีกทั้งส่วนใหญ่ขาดการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรไม่เข้าใจ รวมถึงปัญหาเรื่องปริมาณการขาย คนละ 150 กก.

แต่ยางพารามีจำนวนมาก

ส่วนที่ลานรับซื้อน้ำยางพาราสด หมู่ 6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายสิทธิพร ใฝ่บุญ อายุ 42 ปี อาชีพรับจ้างกรีดยางเปิดเผยว่า ยังกงมาขายน้ำยางสดที่เดิมตามปกติ เพราะไม่ทราบว่ามีรัฐบาลมารับซื้อที่จุดใด และชาวสวนยางส่วนมากยังคงไม่ทราบเช่นกัน ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ จึงมาขายน้ำยางสดที่เดิม ราคา กก.ละ 37 บาท ถือว่ายังราคาต่ำอยู่ แต่ต้องจำทน

บ่ายวันเดียวกัน นายอนันต์ ติลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อย ที่ทำเครื่องข่ายชาวสวนยางราชบุรี หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีนายสมชาย ศรีทองเทศ ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ

นายสมชาย กล่าวว่า ยางพาราที่รัฐบาลรับซื้อถือว่าน้อย ขณะที่เกษตรกรต้องการให้เพิ่มโควตา เนื่องจากราคาที่รัฐบาลรับซื้อค่อนข้างดี อีกทั้งเกษตรกรรอขากู้ว่าหากเปิดฤดูกาลกรีดยางใหม่ รัฐบาลจะยังมีโครงการรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยอีกหรือไม่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด

ด้านนายอนันต์ กล่าวว่า เครื่องข่ายชาวสวนยางราชบุรีนี้ เปิดรับซื้อทุกวันอังคาร ปรากฏว่ามีเกษตรกรนำยางมาขาย 12 ราย 1,340 กก. อย่างไรก็ตามในส่วนของการขบวนการขั้นตอนการรับซื้อ และจ่ายเงินให้เกษตรกรถือว่าค่อนข้างเร็วเป็นที่พอใจ อีกทั้งโครงการรับซื้อยางพาราครั้งนี้ ยังมีผลทำให้ราคาขางตลาดภายนอกเพิ่มสูงขึ้น จึงมีโอกาที่ราคาขางพาราถูกลงหน้า อาจปรับสูงขึ้นได้.





👁 เจ็บเป็น

●● ภูมิภาคกลับเลย “ส่งออกไทย” หดตัวแรงสุดในรอบ 5 ปี ที่ -5.8% ขนาดเดือน ธ.ค. 2015 ที่ถือว่าเป็นเดือนพีคของการส่งออก ยังติดลบไป -8.7% ปัจจัยลบก็อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ “โลกขาดกำลังซื้อ” เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ฟังตะวันตกก็ยังไม่ดี ขนาดธนาคารกลางยุโรป สั่งพิมพ์แบงก์เพิ่ม แคม “ปัจจัยสำคัญ” ของบ้านเรา คือ การเมือง แม้จะนิ่ง แต่การแอนตี้ของโลกตะวันตกยังเป็นตัวกดดันที่ “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” สถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปเรื่อยๆ จนกว่าระบบการเมืองไทย จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งตามคำพูดของ “นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประกาศชัดเจนแล้วว่า จะมี “เลือกตั้ง” กลางปี 2560 ตามโรดแมป แต่จะเป็นไปได้จริงหรือ ในเมื่อ “ปัจจัย เหนือการควบคุม” ยังมีอีกเยอะ...อดทนต่อไป “คนไทย” ●● “ยางพารา” ยังแก้ปัญหาไม่ตก แม้จะเริ่มมีการเยียวยาแล้ว แต่ชาวสวนบอกยังไม่ตรงจุด ก็คงต้องแก้ไขกันไป และต้องวางแผนทางแก้ปัญหาระยะยาว ประเทศไทย ผลิตยางเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่แปลกไม่ค่อยมีการแปรรูปยางพารา ออกไปขาย ตรงนี้แหละน่าจะเป็น “ทางออก” ในเมื่อรัฐบาล กำลังผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรม “แปรรูป” เพื่อเพิ่ม

มูลค่า และดีมานด์ให้กับยางพารา ที่ผลิตจนล้นตลาด แถมถูก “ยางเทียม” กดราคาร่วงมาจนต่ำเตี้ยติดดิน ตามราคาน้ำมัน...สู้ๆ ●● สอดรับกับนโยบายรัฐบาล เมื่อ “เกศรา มัญชุศรี” เอ็มดีตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเริ่มซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures) เป็นสินค้า



เกศรา มัญชุศรี

เกษตรล่วงหน้าสินค้าแรก ใน TFEX เริ่มเทรด 15 ก.พ. 2559 นำสงสาร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ที่ต้องมาปิดตัวลง เพราะทำมาหลายปี “ไม่เวิร์ก” มีสินค้าไม่กี่ตัว แคมการซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ก็แทบไม่มีการซื้อขาย กลายเป็น “ตลาดวาย” สุดท้ายก็ต้อง “ปิดตัว” โดยการเข้ามา รวมตัวกับ TFEX ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ดูแล้ว น่าจะมีโอกาส ดีกว่า เพราะคนเล่น TFEX มีเยอะพอสมควร การเพิ่มสินค้าใหม่เข้ามา อาจทำให้นักลงทุนใน TFEX หันมาสนใจสินค้าเกษตรกันบ้าง...ก็ได้แต่หวัง แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เพราะถ้า ตลาดหลักทรัพย์ ไม่เข้าไปอ้อม มีหวังได้ “ลอยแพ” พนักงาน AFET กันยกกระเบปี! ●● นี่ก็ “ตัวเป็นเกลียว” เหมือนกัน “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รุม.เกษตรและสหกรณ์ จับเข้าคุยกับ “เชนอน คุคซัค” ทูตไปแลนด เรื่องแก้ไขปัญหา ประมงไอยูยู เนื่องจากประเทศไปแลนดเป็นหนึ่งใน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้การแก้ไขประมงผิดกฎหมายเป็นวาระแห่งชาติ และตั้งคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานและการทำประมงผิดกฎหมายจริงๆ ปัญหาแรงงานในภาคประมง ประเทศไทย แก้ไขไปเยอะแล้ว แต่เชื่อเถอะยังงั้นๆ โลกตะวันตก ก็คงบีบเรา “หน้าเขียว” เหมือนเดิม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องประมง แต่เป็นเรื่อง “การเมืองระหว่างประเทศ”...ชะงัน! ●● ผ่างๆ ต้อนรับ “ตรุษจีน” จัดไว้อก่อนใคร ก็ต้อง “เทลโก้ โลดัส” ลดสุดๆรับตรุษจีน 2559 จัดเต็มโปรโมชันของสด-ชุดไหว้ถูกที่สุด ลดราคาอาหารสดยกแพนง ถูกกว่าปีที่แล้ว สูงสุดกว่า 45% มีทั้ง “ชุดซาแซ” ที่ประกอบด้วยหมูสามชั้น ไก่ต้ม และ เป็ดพะโล้ ซื้อมาแค่ 288 บาท ราคาปีที่แล้ว 529 บาท จำนวน 8,888 ชุด เท่านั้น หมดแล้วหมดเลยนอกจากชุดไหว้ของควาแล้ว ยังมีชุดไหว้ของหวาน ชุดไหว้ผลไม้มงคล ชุดกระดาษเงินกระดาษทอง และส้มมงคล ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั้งนั้น “สมพงษ์ รุ่งนริศดิษฐ์” ประธานฝ่ายการพาณิชย์ โตดลงมาเล่นเองเต็มตัว ห้างอื่นๆ ป่านนี้คงนอนเครียด! ●● นี่ก็อีกรายไปรษณีย์ไทยชวนช้อป “ส้มออร์แกนิก” จาก อ.ฝาง ในงานตลาดนัดดาราช่อง 3 ภายใต้ “โครงการไปรษณีย์ เพิ่มสุข” โดยร่วมมือกับ ธ.ก.ส. คัดเลือกส้มรสชาติดี ปลูกด้วยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์ และไม่เคลือบผิว จากบ้านโป่งน้ำร้อน บ้านม่วงชุมและแม่อาจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่กว่า 3 พันกิโลกรัม มาจำหน่ายในงาน เพื่อช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มรายได้โดยตรงให้เกษตรกรที่ปลูกส้ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถซื้อส้มสายน้ำผึ้งออร์แกนิกจากอำเภอ ไคร้อย่างได้ สัมผัสคุณภาพดีไปช้อพได้เลยที่งานตลาดนัดดาราช่อง 3 อาคาร

มาสินนท์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 หรือ สั่งซื้อได้ที่บริการ “อรรอยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” สอบถามได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ●● ทำงานไม่มีวันหยุดจริงๆ “ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” แห่งค่ายเสนาฯ รับลูกรัฐบาลกระตุ้นอสังหาฯ ทั้งเรื่องการลดค่าธรรมเนียมโอน และ จดจำนอง (สิ้นสุด เม.ย.59) การหักลดหย่อนภาษีซื้อบ้าน หลังแรกที่จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2559 ใครต้องการโปรโมชันดีๆ มีคุณภาพ “ไม่ควรวลาด” โครงการของเสนาฯ รอบนี้จัดหนัก จัดเต็ม อสังหาฯ ทั้งแนวราบ-อาคารสูง รับมาตรการกระตุ้น อสังหาฯภาครัฐ รับส่วนลดสูงสุด 5 แสนบาท ฟรีรถยนต์ ชูชุกี สวิฟท์ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุด ฟรีชุดเครื่องครัวจากอินเด็กซ์ แบบนี้คงต้องลุ้นผลประกอบการไตรมาส 1 จะเข้าเป้ารายได้ขยายตัว 20% หรือเปล่า ดูทรงแล้ว...ไม่น่าพลาด! ●● รัฐวิสาหกิจดีเด่น ส่งเงินเข้าหลวงเป็นกอบเป็นกำมาตลอด “โรงงานยาสูบ” “ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์” ผู้อำนวยการยาสูบ แถลงผลประกอบการปี 2558 โดยในปีงบประมาณ 2558 โรงงานยาสูบนำเงินส่งรัฐทั้งสิ้น 51,941.91 ล้านบาท โดยโรงงานยาสูบเหลือกำไรสุทธิ 7,098 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ เพราะลดต้นทุนด้านต่างๆ ไปได้กว่า 22% เป็นเงิน 1.5 พันล้าน ทั้งจากการใช้ e-Auction เข้ามา ประมวลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประหยัดเงินไปได้เยอะ และยังลด ค่าบริหารจัดการด้านอื่นๆ ไปได้อีกเป็นจำนวนมาก...ส่งเงินเข้าหลวงเยอะๆ แบบนี้ มีหวังได้ตำแหน่งรัฐวิสาหกิจดีเด่น...●●



## ● กยท.สนองรัฐบาลจ่อคิวเคาะราคาราคาลับดาห์หน้า

# นาทิทองซื้อยางโลละ 60 บาท

นายเชาว์ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การรับซื้อยางจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นมากกว่า 45 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ทางมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลสามารถรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง โดยมีการกำหนดราคาราคาลับดาห์ที่รัฐจะรับซื้อไม่เกิน 60 บาทต่อ กก. โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กยท. ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในการประเมินสถานการณ์มาตรการรับซื้อยางจากเกษตรกร ในราคาอย่างแผ่นดิน 45 บาทต่อ กก.ปริมาณ 100,000 ตัน

“ทางรัฐได้กำหนดปริมาณการเข้ารับซื้อยางไว้ที่ 100,000 ตันเท่านั้น ซึ่งถ้ายังมีช่องว่างในการซื้อยางเหลืออยู่ ทางรัฐก็จะรับซื้อยางไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 100,000 ตัน”

ขณะที่การประเมินโดยใช้ราคาอย่างเป็นปัจจัยอ้างอิงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการ พร้อมกับตั้งสมมติฐาน คือ 1.หากราคารายยังตกต่ำกว่า 45 บาทต่อ กก. ทางรัฐบาลก็จะรับซื้อยางในราคา 45 บาทต่อ กก.ต่อไป 2.หากสถานการณ์ราคารายปรับตัวสูงขึ้นกว่า 45 บาทต่อ กก. ทาง กยท.จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกยท.เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี

(ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับราคารับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงเพิ่มขึ้น 1-2 บาทต่อ กก.เช่นกัน

นายเชาว์กล่าวอีกว่า ราคารายในตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นที่ 42 บาทต่อ กก. โดยเป็นผลจากมาตรการรับซื้อยางของรัฐบาลในราคา 45 บาทต่อ กก. ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนว่า มาตรการรัฐได้เข้าไปซื้อยางเพื่อขึ้นาราคาตลาดได้ดีและถือเป็นโครงการที่ช่วยหยุดการเลือกไหลของชาวสวนยางได้ในระยะสั้น ส่วนในเรื่องความโปร่งใส นั้น ยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีกระบวนการขั้นตอนที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าว ว่า รัฐบาลได้รับซื้อยางแล้วกว่า 200 ตัน คิดเป็นงบประมาณ 9 ล้านบาท โดยในวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา รับซื้อยางได้จำนวน 141.63 ตัน จากเกษตรกร จำนวน 1,429 ราย แบ่งเป็นยางแผ่นดิน จำนวน 84.27 ตัน น้ำยางสด จำนวน 10.80 ตัน ยางก้อนถ้วย จำนวน 47.29 ตัน โดยสำหรับเหตุผลที่เกษตรกรยังเข้าร่วมโครงการน้อย มีสาเหตุจากราคายางในท้องถิ่นปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 42 บาทต่อ กก.

## ूपลด'ผู้ว่ากยท.' ปมรับซื้อยางอีดี

“รมว.เกษตรฯ” ूपลดรักษาการผู้ว่าการ กยท. เหตุบรรยายกาได้รับซื้อยางพารา หงอยไม่ถึงเป้า เตรียมเทเงินซื้ออีก 2 พันล้าน สั่งบอร์ด กยท. ♦ อ่านต่อหน้า 14

### ूपลด

□ ต่อจากหน้า 1

เร่งชี้ขาด หากไม่ได้ เตรียมเสนอ ครม. ขอู้ ขณะที่บรรยายกาได้รับซื้อยาง 3 วัน ยังเจียบเหงา เกษตรกรยาง อีสาน-ใต้ โวย ขาดการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนเยอะ จำกัดปริมาณด้าน “มท.1” แจงต้องตรวจสอบหลายอย่าง แกรมราคากระเดื่องขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปัญหาการขยายพาราว่า ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้เรียก พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และนายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่ากยท. เพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินมาตรการแทรกแซงราคาพาราที่ผ่านมา เนื่องจากบรรยายกาเจียบเหงา และการตั้งู้รับซื้อทำได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดเป้าหมาย ที่ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งเบื้องต้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้กำชับให้บอร์ด กยท.เร่งรัดให้การตั้งู้รับซื้อพาราที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง และคนกรีดยาง ไร่ละ 1,500 บาท ยังไม่เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค.ตามที่ได้สั่งการไว้

“โดยเฉพาะการรับซื้อพารา หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายจะดำเนินการ ूपลดผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่ากยท.ภายใน 1 สัปดาห์ และกำชับให้บอร์ดกยท. ประชุมชี้ขาดกรณีจะใช้เงินตามมาตรา 149 (3) ที่ใช้รักษาเสถียรภาพราคาพาราได้หรือไม่เนื่องจากจะใช้เงิน กยท.มาแทรกแซงราคาพาราเพิ่มขึ้นอีก

2,000 ล้านบาท เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อยมากที่สุด โดยในขณะนี้ที่ใช้เงินได้ เป็นการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 149 (1) ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของ กยท.จึงใช้ได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า รมว.เกษตรฯ ได้กำชับให้บอร์ดประชุมชี้ขาดทันที เรื่องการใช้เงินรับซื้อพารา หากไม่ได้ จะดำเนินการกู้เงินจากแหล่งอื่น และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคาพาราตกต่ำในส่วนกระทรวงมหาดไทย จะมีการพิสูจน์ว่าผู้เ้าพารามาขายเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ และนำยางเก่ามาขายหรือไม่ ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าขณะนีู้้รับซื้อพารายังไม่ทั่วถึงและล่าช้า เนื่องจากกรการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องใช้เทคนิคตรวจสอบว่ายางนั้นมีคุณภาพหรือไม่จึงต้องทยอยตั้งู้รับซื้อ ขณะเดียวกันเกษตรกรบางรายนำพาราไปขายให้กับพ่อค้า เพราะราคาที่ได้รับกระเดื่องขึ้น

ส่วนบรรยายกาการรับซื้อพาราทั่วประเทศของรัฐบาล หลังเปิดู้รับซื้อพาราพร้อมกันทั่วประเทศ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลา 3 วัน โดยที่ จ.สงขลา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะตรวจเยี่ยมู้รับซื้อพารา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แต่บรรยายกาเป็นไปด้วยความเจียบเหงา มีชาวสวนยางนำพารามาขายน้อย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรขายยางกันด้วย และนำยางสดรายใหญ่ ที่รอรับเงิน

จากรัฐบาล ซึ่งจากเอกสารสรุปการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังมีข้อมูลว่าสามารถเปิดู้รับซื้อได้ 32 ู้ 6 อำเภอจากเป้าหมาย 55 ู้ทั่วจังหวัด และพบว่า ใน 32 ู้ นั้น มีการซื้อ-ขายจริงแค่ 22 ู้ บางู้รับเปิดซื้อพาราแล้วก็ไม่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ด้วยความเป็นห่วงของ รมว.เกษตรฯ ในการเปิดู้รับซื้อพารา จึงเดินทางมาตรวจเยี่ยม เบื้องต้นพบว่ากระบวนการต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีความโปร่งใส และมีการพัฒนาสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพ สหกรณ์ฯ ได้รับ จีเอ็มพี ทำยางก้อน และมีการแปรรูปพารา ทำข้อต่อของท่อไม้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันให้เกิดการแปรรูปยาง ส่วนของตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์มีศูนย์กระจายสินค้าพร้อมวางจำหน่ายที่สหกรณ์ฯทั่วประเทศ ขณะที่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจจะแปรรูปพารา สามารถปรึกษาได้ที่สหกรณ์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีข้อมูลและที่เลี้ยงให้คำปรึกษา

ส่วนที่ จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดู้รับซื้อพารา ตามนโยบายของรัฐบาลยังคงสร้างความสับสน และไม่พอใจให้กับเกษตรกรสวนยาง ส่งผลใหู้้รับซื้อที่กำหนดไว้ 10 ู้ ตามอำเภอต่าง ๆ พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจน้อยมาก เพราะไม่เข้าใจในระเบียบการรับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องมีการขึ้นทะเบียนตามคิว รวมถึงมีการจำกัดจำนวนการขายรายละไม่เกิน 150 กก. ทำให้เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์

นายวิจิต สมรฤทธิ์ อายุ 56 ปี เกษตรกรสวนพารา ชาว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ในฐานะประธานเครือข่ายพาราภาคอีสาน เผยว่า เครือข่ายชาวสวนยางในพื้นที่ภาคอีสาน 4 จังหวัด มี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรในเครือข่าย มากกว่า 2 แสนราย มีพื้นที่ปลูกพาราไม่ต่ำกว่า 5 แสนไร่ ถือเป็นอาชีพหลัก ถึงแม้รัฐบาลจะหาแนวทางช่วยเหลือ แต่ตนยังมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะ



หลังจากเปิดรับซื้อก็มีปัญหาหลัก ๆ คือ ขั้นตอนเงื่อนไขยุ่งยาก อีกทั้งส่วนใหญ่ขาดการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรไม่เข้าใจ รวมถึงปัญหาเรื่องปริมาณการขาย คนละ 150 กก. แต่ยางพารามีจำนวนมาก

ส่วนที่ลานรับซื้อน้ำยางพาราสด หมู่ 6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายสิทธิพร ใฝ่บุญ อายุ 42 ปี อาชีพรับจ้างกรีดยางเปิดเผยว่า ยังคงมาขายน้ำยางสดที่เดิมตามปกติ เพราะไม่ทราบว่ามีรัฐบาลมารับซื้อที่จุดใด และชาวสวนยางส่วนมากยังคงไม่ทราบเช่นกัน ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ จึงมาขายน้ำยางสดที่เดิม ราคา กก.ละ 37 บาท ถือว่ายังราคาต่ำอยู่ แต่ต้องจำทน

บ่ายวันเดียวกัน นายอนันต์ ติลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อย ที่ทำการเครือข่ายชาวสวนยางราชบุรี หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีนายสมชาย ศรีทองเทศ ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ

นายสมชาย กล่าวว่า ยางพาราที่รัฐบาลรับซื้อ ถือว่าน้อย ขณะที่เกษตรกรต้องการให้เพิ่มโควตา เนื่องจากราคาที่รัฐบาลรับซื้อ

ค่อนข้างดี อีกทั้งเกษตรกรรอขายรู้ว่าหากเปิดฤดูกาลกรีดยางใหม่ รัฐบาลจะยังมีโครงการรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยอีกหรือไม่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด

ด้านนายอนันต์ กล่าวว่า เครือข่ายชาวสวนยางราชบุรีนี้ เปิดรับซื้อทุกวันอังคาร ปรากฏว่ามีเกษตรกรนำยางมาขาย 12 ราย 1,340 กก. อย่างไรก็ตามในส่วนของการรับซื้อ ขั้นตอนการรับซื้อ และจ่ายเงินให้เกษตรกรถือว่าค่อนข้างเร็วเป็นที่พอใจ อีกทั้งโครงการรับซื้อยางพาราครั้งนี้ ยังมีผลทำให้ราคายางตลาดภายนอกเพิ่มสูงขึ้น จึงมีโอกาสที่ราคายางพาราฤดูกาลหน้า อาจปรับสูงขึ้นได้

## ช่วยเกษตรกรหม่อนไหม

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กรมหม่อนไหมก้าวสู่ปีที่ 7 ในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนงานกรมหม่อนไหม ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของกรม

โดยจากรับนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด

พร้อมเพิ่มบทบาทของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่อาสาและสหกรณ์ในการผลิตสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปและส่งออก และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และยึดถือนโยบายของรัฐบาลและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ในงานเร่งด่วน จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตไหมใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า



หม่อนไหมด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมู่บ้านหม่อนไหมเข้มแข็ง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น.